

TÌNH HÌNH TRUNG QUỐC NĂM 2021 VÀ DỰ BÁO NĂM 2022

NGUYỄN XUÂN CƯỜNG*

VŨ QUÝ SON**

Tóm tắt: Năm 2021, Trung Quốc tiếp tục ứng phó với đại dịch Covid-19, nỗ lực ổn định kinh tế, chính trị, xã hội... đạt được mục tiêu đề ra, GDP đạt mức tăng 8,1%. Năm 2021, Trung Quốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, hoàn thành mục tiêu 100 năm thứ nhất, đưa ra Nghị quyết lịch sử lần thứ 3.

Năm 2022, Trung Quốc tập trung nỗ lực cho ổn định kinh tế, chính trị,... đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 5,5%; tiến hành Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc vào mùa thu năm 2022, xác định chủ trương, giải pháp cho mục tiêu 100 năm thứ hai. Về đối ngoại, Trung Quốc tiếp tục ứng phó với cạnh tranh Mỹ-Trung leo thang, tăng cường ảnh hưởng đối với các vấn đề thế giới và khu vực trong bối cảnh mới.

Từ khóa: Trung Quốc, Đại hội XX, năm 2021, năm 2022

1. Mở đầu

Trong năm 2021, Trung Quốc tiếp tục tập trung ứng phó với đại dịch Covid-19, duy trì sự ổn định và thúc đẩy chuyển đổi về chất lượng của nền kinh tế Trung Quốc, giải quyết các thách thức đến từ cạnh tranh Mỹ - Trung ngày càng gay gắt. Tình hình Trung Quốc năm 2021 cho thấy một số điểm nổi bật như sau: (1). Trung Quốc kiểm soát được Covid-19, giữ kinh tế - xã hội bình ổn; đưa ra “Quy hoạch 5 năm lần thứ 14”; (2) khẳng định vai trò và vị trí của Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc và của Tổng Bí thư Tập Cận Bình qua kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và Nghị quyết lịch sử lần thứ ba; (3) Trung Quốc khẳng định vai trò và vị thế nước lớn trong đối ngoại. Đây cũng là xu thế trong năm 2022, nhằm tạo tiền đề để Trung Quốc tổ chức Đại hội XX ĐCS Trung Quốc, đưa ra chủ trương và giải pháp hướng tới mục tiêu 100 năm lần hai.

2. Tình hình Trung Quốc năm 2021

Trong năm 2021, nền kinh tế Trung Quốc vận hành trong bối cảnh thế giới vẫn đang phải vật lộn phòng chống đại dịch Covid-19 với sự xuất hiện của nhiều biến chủng mới có

*, ** TS. Viện Nghiên cứu Trung Quốc

tốc độ lây lan nhanh chóng, tỉ lệ tử vong cao như biến thể Delta và Omicron. Năm 2021, Trung Quốc là nền kinh tế duy nhất trên thế giới có tăng trưởng cao nhất trong bối cảnh toàn thế giới đang đối mặt với đại dịch Covid-19⁽¹⁾. Các mục tiêu kinh tế, xã hội của Trung Quốc đều cơ bản thực hiện được. Tuy nhiên, với sự tác động của các nhân tố bên trong và bên ngoài, Trung Quốc vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức đối với phát triển kinh tế, mặc dù tăng trưởng GDP vượt mức dự báo⁽²⁾. Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng đến từ Mỹ và đồng minh của Mỹ trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.

2.1. Về kinh tế

Trong năm 2021, Trung Quốc tiếp tục duy trì sự ổn định và tăng trưởng của nền kinh tế với phương châm tiến triển trên cơ sở ổn định (稳中求进). Trong Báo cáo công tác Chính phủ tại Kỳ họp lần thứ 5 Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc khóa XIII (gọi tắt là Quốc hội), Thủ tướng Lý Khắc Cường đã cho thấy xu thế phục hồi kinh tế Trung Quốc tiếp tục diễn ra. GDP năm 2021 với giá trị đạt 114.367 tỷ NDT, tăng 8,1% so với năm 2020, trong đó giá trị tăng trưởng của nhóm ngành thứ nhất là 8.308,6 tỷ NDT, tăng 7,1% so với năm 2020; giá trị tăng trưởng của nhóm ngành thứ hai là 45.090,4 tỷ NDT, tăng 8,2% so với năm 2020; giá trị tăng trưởng của nhóm ngành thứ ba là 60.968 tỷ NDT, tăng 8,2% so với năm 2020. Giá trị GDP theo đầu người năm 2020 là 80.976 NDT, tăng 8,0%, tổng thu nhập quốc dân là 113.351,8 tỷ NDT, tăng 7,9% so với năm 2020⁽³⁾. Năm 2021 là năm đầu tiên Trung Quốc thực hiện Cương yếu Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc dân 5 năm lần thứ 14 và mục tiêu tầm nhìn đến 2035” (gọi tắt là Quy hoạch 5 năm lần thứ 14) với chiến lược “tuần hoàn kép”⁽⁴⁾. Việc đạt được các kết quả như trên là do Chính phủ Trung Quốc đã thúc đẩy kinh tế vận hành trong khuôn khổ hợp lý, chính sách vĩ mô bảo đảm, phục hồi được nền kinh tế, hóa giải được khó khăn về nợ và tài chính, giảm thuế, trợ giúp cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, ổn định các chuỗi cung ứng và sản xuất, thúc đẩy mở cửa và phát triển vùng miền, bảo đảm và cải thiện dân sinh.⁽⁵⁾

Thực tế cho thấy, kinh tế vĩ mô của Trung Quốc trong năm qua tiếp tục tăng trưởng nhưng vẫn phải đối mặt với áp lực suy giảm lớn về nhu cầu, nguồn cung, và hạn chế chuyển đổi cơ cấu ngành nghề.⁽⁶⁾ Nhằm đạt được những mục tiêu ổn định và tăng trưởng, Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động chỉnh đốn và giám sát lĩnh vực tài chính; siết chặt hoạt động của các tập đoàn Trung Quốc trong các lĩnh vực như công nghệ (Alibaba, Tencent.), bất động sản (Evergrande), tiền số và ngân hàng, thúc đẩy các chính sách kinh tế đối ngoại; nỗ lực thúc đẩy Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và đề đơn xin gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Thêm vào đó, Trung Quốc cũng phải tập trung giải quyết các vấn đề về thiếu hụt năng lượng, khủng hoảng điện tòi tệ nhất trong một thập kỷ qua. Hơn nữa, Trung Quốc tiếp tục

phải thích ứng với những tác động tiêu cực của việc chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn và đứt gãy do đại dịch. Có thể thấy, mặc dù, Trung Quốc thực hiện chính sách “zero-covid”⁽⁷⁾ tương đối nghiêm ngặt nhưng nền kinh tế Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng trưởng vượt mục tiêu đề ra. Điều này ngược lại với nhiều quan điểm cho rằng chính sách này sẽ mang lại nhiều tác động tiêu cực như tiếp tục làm đứt gãy chuỗi cung ứng và làm suy giảm nhu cầu tiêu thụ.⁽⁸⁾

2.2. Về chính trị đối nội

Trong năm 2021, trong bối cảnh cả thế giới vẫn đang tiếp tục vật lộn với đại dịch Covid-19, Trung Quốc với việc kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh và triển khai tiêm vắc-xin trên diện rộng đã không chế được đại dịch. Trung Quốc tổ chức nhiều hoạt động kỉ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 7/2021. Đây được coi là một trong những sự kiện chính trị nổi bật nhất của Trung Quốc trong năm 2021. Sự kiện nổi bật tiếp sau đó là Hội nghị Trung ương 6 khóa XIX với Nghị quyết lịch sử lần thứ ba.

Qua việc kỷ niệm 100 năm thành lập ĐCS và thông qua Nghị quyết lịch sử lần thứ ba, ĐCS Trung Quốc đã nhấn mạnh vai trò, địa vị lãnh đạo và những cống hiến của ĐCS Trung Quốc trong quá trình đưa đất nước Trung Quốc phát triển vượt bậc. Vai trò, địa vị lãnh đạo và những cống hiến của ĐCS được thể hiện rõ qua tuyên bố của Tổng Bí thư Tập Cận Bình về hoàn thành mục tiêu 100 năm lần thứ nhất, xây dựng thành công xã hội khá giả toàn diện, giải quyết được vấn đề nghèo đói và hướng tới thực hiện mục tiêu 100 năm thứ hai, đưa Trung Quốc trở thành cường quốc hiện đại hóa XHCN vào giữa thế kỷ XXI. Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIX nhấn mạnh “Hai xác lập”⁽⁹⁾: Xác lập vai trò hạt nhân của Tập Cận Bình trong Trung ương và toàn Đảng; xác lập vai trò chỉ đạo của Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới. Nghị quyết đưa ra “Hai bảo vệ”, trong đó nhấn mạnh đến bảo vệ vai trò “hạt nhân lãnh đạo” của Tập Cận Bình trong Trung ương và trong toàn Đảng; bảo vệ sự lãnh đạo thống nhất tập trung và quyền uy của Trung ương. Việc “xác lập” và “bảo vệ” đã khẳng định địa vị lịch sử của Tập Cận Bình. Điều này cho thấy việc Tập Cận Bình sẽ tiếp tục duy trì và tăng cường sự lãnh đạo, tầm ảnh hưởng của mình đối với quân đội, các cơ quan trong Đảng, bộ máy chính quyền, các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, v.v...⁽¹⁰⁾

Ngoài ra, để duy trì mục tiêu ổn định trong năm 2021, Trung Quốc tiếp đẩy thúc đẩy hoạt động chống tham nhũng. Ngày 26/10/2021, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát quốc gia đã công bố kết quả điều tra và kiểm tra trên toàn Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 9/2021 với tổng số cán bộ đã bị xử lý là 414.000 người.⁽¹¹⁾ Trong năm 2021, Trung Quốc đã tiến hành điều tra đối với 20.754 viên chức, công chức ở các cấp; tiến hành khởi tố 16.693 người, tăng lần lượt là 5% và 8,8% so với năm trước đó. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Ủy ban Giám sát quốc gia tiến hành điều tra

và khởi tố các vụ án liên quan đến tội nhận hối lộ là 9.083 người, tội đưa hối lộ là 2.689 người. Thêm vào đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc đã tiến hành khởi tố 27 người nguyên là cán bộ cấp bộ.⁽¹²⁾

Trung Quốc tiếp tục gia tăng ảnh hưởng và sự kiểm soát đối với vấn đề Hồng Kông và Đài Loan. Trong đó, đối với vấn đề Hồng Kông, Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy việc hoàn thiện những thể chế của Hồng Kông với việc thông qua “Quyết định về việc hoàn thiện chế độ bầu cử đặc khu hành chính Hồng Kông”. Thêm vào đó, chính quyền Trung ương Trung Quốc gia tăng sức ép đối với chính quyền hành chính Hồng Kông và Ma Cao trong việc đóng cửa Văn phòng Đại diện của Đài Loan tại hai khu vực này. Về vấn đề Đài Loan, Trung Quốc tiếp tục gia tăng sức ép, đặc biệt về quân sự với hòn đảo này nhằm ngăn cản chính quyền đương nhiệm của Đài Loan tăng cường quan hệ với Mỹ và ngăn cản việc hiện thực hóa “độc lập” của chính quyền Đài Loan.

2.3. Về chính trị đối ngoại

Năm 2021, đối ngoại Trung Quốc tiếp tục khẳng định vai trò nước lớn, vai trò trong quản trị toàn cầu, ứng phó với sức ép của Mỹ và các liên minh. Một là, Trung Quốc tích cực thúc đẩy “ngoại giao vắc-xin”, cung cấp vắc-xin cho thế giới, hợp tác trong phòng chống Covid-19, tham gia phục hồi và ổn định các chuỗi cung ứng toàn cầu. Tiếp theo, Trung Quốc đã không ngừng thúc đẩy tập hợp lực lượng, quản lý và duy trì quan hệ Mỹ - Trung phát triển trong khuôn khổ tiếp tục có lợi cho Trung Quốc, gia tăng vai trò của Trung Quốc trong các tổ chức đa phương. Trung Quốc tiếp tục tăng cường quan hệ với các đối tác thân cận với Nga, không ngừng khẳng định “thúc đẩy quan hệ Trung - Nga lên tầm cao mới, chất lượng mới và trình độ mới”.⁽¹³⁾ Thêm vào đó, Trung Quốc tích cực tăng cường quan hệ với các quốc gia láng giềng khác, đặc biệt là các quốc gia Đông Nam Á, nâng cấp quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN lên đối tác chiến lược toàn diện. Trung Quốc nhấn mạnh đến những đóng góp và lợi ích của Trung Quốc sẽ mang lại cho khu vực này như RCEP, hoặc cung cấp tài chính hỗ trợ các quốc gia trong khu vực khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19 và khôi phục kinh tế.

Hai là, việc tiếp tục duy trì và kiểm soát quan hệ Mỹ - Trung trong khuôn khổ có lợi cho Trung Quốc. Trung Quốc vẫn né tránh một cuộc đối đầu trực tiếp và toàn diện với Mỹ.⁽¹⁴⁾ Tuy nhiên, phản ứng của Trung Quốc đối với Mỹ ngày càng quyết liệt và cứng rắn. Điều này có thể thấy qua các cuộc hội đàm, điện đàm song phương giữa Mỹ và Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Biden lên nắm quyền tại Mỹ, khởi đầu bằng cuộc đối thoại song phương 2+2 tại Alaska vào tháng 3/2021.⁽¹⁵⁾ Sau đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc trao đổi tại Hội nghị trực tuyến vào tháng 11/2021.⁽¹⁶⁾ Việc gặp nhau trao đổi của các nhà lãnh đạo hai nước đã cho thấy cả hai bên đều muốn thông qua đối thoại để hiểu rõ hơn về đối phương, nhằm tránh tình trạng “hiểu lầm” và phán đoán

sai; yêu cầu đối phương phải tuân thủ các nguyên tắc và nhận thức chung của các nhà lãnh đạo hai bên. Thêm vào đó, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung ngày càng gia tăng, Trung Quốc tăng cường triển khai ngoại giao “chiến lang” cứng rắn; sẵn sàng chỉ trích trực tiếp vào Mỹ với những lập luận như Mỹ là “kẻ uy hiếp hòa bình thế giới”.⁽¹⁷⁾ Ngoài ra, Trung Quốc cũng từng kêu gọi “Mỹ dừng ngay những hành động sai trái ngăn trở hợp tác công nghệ Mỹ - Trung”⁽¹⁸⁾ hoặc “Mỹ coi trọng một cách nghiêm túc các hạn chế của nền dân chủ của bản thân”.⁽¹⁹⁾ Ở một mức độ nhất định, điều này cũng cho thấy nỗ lực chủ động kiểm soát quan hệ Mỹ - Trung trong khuôn khổ mà Trung Quốc mong muốn để quan hệ Trung - Mỹ không vượt qua lần ranh đỏ (giới hạn cuối cùng) của Trung Quốc. Trong quan hệ này, Trung Quốc luôn nhấn mạnh đến mặt hợp tác giữa hai bên, “lợi ích chung Mỹ - Trung lớn hơn sự khác biệt”.⁽²⁰⁾ Đồng thời, Trung Quốc vẫn kiên trì lập trường quan hệ Trung - Mỹ phải tuân thủ ba nguyên tắc “chung sống hòa bình, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác và cùng thắng”. Nguyên tắc trên cho thấy Trung Quốc yêu cầu Mỹ không được can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc; không được ngăn cản Trung Quốc kiểm soát Đài Loan; tôn trọng những yêu sách biển đảo của Trung Quốc tại Biển Đông và biển Hoa Đông, v.v... Trung Quốc dường như không còn thừa nhận vai trò siêu cường duy nhất lãnh đạo thế giới của Mỹ, mà muốn vươn lên vị trí bình đẳng, ngang hàng với Mỹ trong quan hệ song phương và trên trường quốc tế.⁽²¹⁾

Ba là, Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy mục tiêu xây dựng “cộng đồng chung vận mệnh.”⁽²²⁾ Việc Trung Quốc đệ đơn xin gia nhập Hiệp định CPTPP cũng nhằm mục đích tăng cường vai trò của Trung Quốc trong các tổ chức đa phương, những nơi thiếu vắng sự có mặt và sự ảnh hưởng của Mỹ. Cụ thể, việc đệ đơn xin gia nhập Hiệp định CPTPP của Trung Quốc không chỉ nhằm thúc đẩy các hoạt động đầu tư, thương mại quốc tế của Trung Quốc hiện nay”, mà còn tăng cường vị thế và vai trò của Trung Quốc trong các tổ chức đa phương. Hơn nữa, việc tham gia vào Hiệp định CPTPP có thể hỗ trợ Trung Quốc xây dựng hình ảnh quốc gia đang phát triển chất lượng cao.

2.4. Về văn hóa - xã hội

Trong năm 2021, Trung Quốc tiếp tục theo đuổi mục tiêu duy trì ổn định xã hội, thúc đẩy phân bổ nguồn lực xã hội một cách công bằng hơn, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến khó lường. Để đạt được mục tiêu này, Trung Quốc đã triển khai một số biện pháp quản trị xã hội như tăng cường kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, chỉnh đốn hoạt động của giới văn nghệ sỹ, đưa ra những quy định nhằm chấn chỉnh công tác giáo dục, quy định về dạy thêm học thêm. Thêm vào đó, Tập Cận Bình không ngừng nhấn mạnh đến mục tiêu “Cùng giàu có”⁽²³⁾ thông qua việc xây dựng hệ thống đảm bảo phúc lợi xã hội; giảm thiểu những mâu thuẫn và tác động này sinh trong quá trình phân bổ nguồn lực xã hội. Để đạt được mục tiêu trên, Trung Quốc đã đưa ra ý tưởng về

“lần phân phối thứ ba” với những nguyên tắc đạo đức và lấy con người là trung tâm.⁽²⁴⁾ Ý tưởng trên nhấn mạnh đến mục tiêu công bằng xã hội, tái phân bổ thu nhập quốc dân. Đây là cách thức điều chỉnh quản trị xã hội của nhà nước Trung Quốc. Điều này cũng phản ánh những giá trị đạo đức cho đến nay vẫn được coi là một trong những công cụ để Trung Quốc duy trì ổn định xã hội.⁽²⁵⁾ Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy Trung Quốc hiện nay đang phải đối mặt với nhiều mâu thuẫn khó có thể giải quyết triệt để, vì thế, Trung Quốc tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ để kiềm chế những mâu thuẫn, nhằm duy trì sự ổn định xã hội, khẳng định vai trò của ĐCS Trung Quốc trong quá trình quản trị xã hội.

3. Dự báo và triển vọng tình hình Trung Quốc năm 2022

3.1. Dự báo tình hình năm 2022

Bước sang năm 2022, tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Trung Quốc tiếp tục thực hiện chính sách “zero-covid”, quản lý chặt chẽ dịch bệnh. Điều này khiến một số chuỗi cung ứng và sản xuất cũng chịu ảnh hưởng và tác động tới sự phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời, bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp với cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina, Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép đối với Trung Quốc.

Duy trì sự ổn định kinh tế, chính trị, xã hội là ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc trong năm 2022.⁽²⁶⁾ Đây sẽ là tiền đề để Trung Quốc tổ chức thành công Đại hội XX ĐCS Trung Quốc sẽ diễn ra vào mùa thu năm 2022. Mục tiêu này được nhấn mạnh trong Báo cáo Công tác Chính phủ tháng 3/2022 tại kỳ họp “Lưỡng hội”. Trung Quốc tiếp tục thực hiện “6 ổn định”, “6 bảo đảm”, thúc đẩy cải thiện đời sống nhân dân, tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì sự vận hành của nền kinh tế ở khoảng hợp lý. Đáng chú ý, cụm từ ‘ổn định’ được nhắc tới “81” lần,⁽²⁷⁾ đồng thời nhấn mạnh đến việc “ổn định là hàng đầu” (稳字当头) trong Báo cáo Công tác của Chính phủ.⁽²⁸⁾ Điều này cho thấy việc duy trì ổn định là ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc. Đồng thời, cũng cho thấy Trung Quốc đã nhận thức rõ về những khó khăn, thách thức có thể xảy ra trong năm 2022. Để đạt được những mục tiêu này, ĐCS Trung Quốc tiếp tục nỗ lực kiểm soát các mâu thuẫn trong và ngoài nước nhằm duy trì không gian tự chủ của mình.

Trong Báo cáo công tác Chính phủ năm 2022, Thủ tướng Trung Quốc đã nêu 9 giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu kể trên. Các giải pháp này bao gồm: (1) Tập trung ổn định kinh tế vĩ mô; duy trì nền kinh tế được vận hành hợp lý; tiếp tục làm tốt “6 ổn định” và “6 bảo đảm”; (2) tập trung ổn định chủ thể thị trường, đảm bảo việc làm, tăng cường mức độ thực hiện các chính sách vĩ mô; (3) kiên định đi sâu cải cách, kích thích hơn nữa sức sống của thị trường và động lực phát triển bên trong, xử lý tốt quan hệ giữa nhà nước và thị trường, để thị trường đóng vai trò quyết định trong quá trình phân bổ nguồn lực, phát huy hơn nữa vai trò của nhà nước, xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở trình độ cao; (4) đi sâu thực hiện chiến lược phát triển với động lực sáng tạo,

củng cố và thúc đẩy kinh tế; (5) kiên định thực hiện chiến lược gia tăng nội nhu, thúc đẩy việc phát triển hài hòa giữa các vùng miền và đô thị hóa kiểu mới; (6) thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh chấn hưng toàn diện nông thôn; (7) thúc đẩy mở rộng mở cửa đối ngoại trình độ cao, thúc đẩy kinh tế đối ngoại, vốn ngoại phát triển ổn định; (8) tiếp tục cải thiện môi trường sinh thái, thúc đẩy phát triển xanh, giảm carbon; (9) thực hiện triệt để việc đảm bảo và cải thiện dân sinh, tăng cường và đổi mới quản trị xã hội.⁽²⁹⁾

Trước tình hình mới của năm 2022, thứ tự ưu tiên và lựa chọn các biện pháp, chính sách vĩ mô của Trung Quốc có thể thay đổi và điều chỉnh tùy thuộc vào sự biến động của các nhân tố và điều kiện bên trong và bên ngoài. Năm 2022 đã xuất hiện nhiều nhân tố mới như áp lực từ chính sách “zero-covid”, cuộc xung đột Nga-Ukraine, Mỹ đưa ra chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” phiên bản mới, v.v...

3.2. Về Kinh tế

Năm 2022, Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế là 5,5%, cơ hội việc làm ở thành thị tăng thêm 11 triệu người, kiểm soát tỉ lệ thất nghiệp ở mức 5,5%, biên độ giao động của giá tiêu dùng ở mức 3%; tăng trưởng kinh tế phải thúc đẩy thu nhập của người dân, hoạt động xuất nhập khẩu duy trì và nâng cao về chất, thu chi quốc tế duy trì ở mức độ cân bằng.⁽³⁰⁾

Về khả năng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2022, có thể thấy rằng Chính phủ Trung Quốc đã ý thức được những khó khăn thách thức bên trong và bên ngoài tác động đến việc duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức độ cao. Những thách thức bên ngoài như đại dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu kết thúc, khiến nền kinh tế thế giới phục hồi chậm chạp, việc kết nối trở lại của các chuỗi cung ứng, các thách thức về địa chính trị ngày càng nổi bật như Mỹ đưa ra chiến lược “Ấn Độ - Thái Bình Dương” phiên bản mới, cạnh tranh Mỹ-Trung vẫn đang leo thang, thêm vào đó là tình hình xung đột giữa Nga và Ukraina tạo ra các nhân tố bất định khó dự báo. Cùng với đó, khó khăn trong kiểm soát năng lượng và thị trường đất đai, nhà ở, nợ..., mặc dù vấn đề này đã được Trung Quốc điều chỉnh trong năm 2021. Trong Báo cáo Công tác Chính phủ năm 2022, Trung Quốc đã chỉ ra một số thách thức như nhu cầu sản xuất và tiêu dùng suy giảm; nhu cầu an ninh lương thực dần hiện hữu. Nếu các thách thức này ngày càng gia tăng về mức độ và cường độ, thì Trung Quốc sẽ phải nỗ lực rất nhiều để đạt được mục tiêu kể trên.⁽³¹⁾ Có thể thấy rằng, khả năng nền kinh tế Trung Quốc trong năm 2022 đạt mục tiêu trên là khó khăn.

3.3. Về chính trị đối nội

Duy trì ổn định chính trị, tổ chức thành công Đại hội XX ĐCS Trung Quốc là mục tiêu chính trong năm 2022 của Trung Quốc. Đại hội XX ĐCS Trung Quốc sẽ là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của Trung Quốc trong năm 2022. Hiện nay, kiểm soát chặt

chế covid được Trung Quốc ưu tiên thực hiện. Đồng thời, Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch thực hiện các công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát và chống tham nhũng, tăng cường Trung Quốc pháp trị. Để phục vụ cho mục tiêu tổ chức thành công Đại hội XX ĐCS Trung Quốc, Trung Quốc sẽ tiếp tục nhấn mạnh vai trò hạt nhân lãnh đạo của Tổng Bí thư Tập Cận Bình thông qua các hoạt động tuyên truyền tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại Tập Cận Bình (gọi tắt là tư tưởng Tập Cận Bình); xây dựng sức ảnh hưởng của Tập Cận Bình trong các tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp nhà nước, thậm chí là doanh nghiệp tư nhân⁽³²⁾. Đại hội với trọng tâm xác lập các chủ trương, giải pháp cho mục tiêu 100 năm lần hai, gắn với việc ủng hộ và thúc đẩy “hai xác định” (两个确立)⁽³³⁾ hoặc bổ sung các nội dung mới hay cụ thể hóa mục tiêu 100 năm lần hai, trong đó bao gồm “5 con đường tất yếu” được Tập Cận Bình đề xuất mới đây: Kiên trì sự lãnh đạo toàn diện của Đảng là con đường tất yếu trong việc kiên trì và phát triển CNXH đặc sắc Trung Quốc; CNXH đặc sắc Trung Quốc là con đường tất yếu thực hiện phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa; quán triệt thực hiện quan niệm phát triển mới là con đường tất yếu phát triển lớn mạnh Trung Quốc thời đại mới; đoàn kết phấn đấu là con đường tất yếu tạo lập sự nghiệp lịch sử vĩ đại của nhân dân Trung Quốc; quản lý đảng nghiêm minh toàn diện là con đường tất yếu giữ cho sức sống mạnh mẽ lâu dài của Đảng, hoàn thành tốt sự nghiệp mới⁽³⁴⁾.

Với vai trò và sức ảnh hưởng hiện nay, đồng thời cũng chưa có lực lượng và nhân vật đối trọng, ông Tập Cận Bình có khả năng cao sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba trên cương vị người lãnh đạo cao nhất của Đảng và nhà nước Trung Quốc. Bộ Chính trị khóa XX sẽ có khoảng 11 thành viên phải bổ sung, thay thế. Thông lệ về độ tuổi “67 lên, 68 xuống” có thực hiện hay không vẫn còn là ẩn số. Trong Thường vụ Bộ Chính trị có ông Lật Chiển Thư 72 tuổi; ông Hàn Chính 68 tuổi; ông Lý Khắc Cường; Uông Dương và Vương Hộ Ninh đều 67 tuổi. Tuy nhiên, ông Lý Khắc Cường đã có 2 nhiệm kỳ Thủ tướng. Dư luận suy đoán về khả năng ông Lý Khắc Cường sẽ có thể trở thành Chủ tịch Quốc hội, ông Uông Dương sẽ trở thành Thủ tướng. Tuy nhiên, có nhiều khả năng biến động về nhân sự cấp cao trong Bộ Chính trị ĐCS Trung Quốc khi ông Tập Cận Bình có những tính toán cho dài lâu.

3.4. Về chính trị đối ngoại

Trong năm 2022, Trung Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì môi trường bên ngoài có lợi, thúc đẩy “cộng đồng chung vận mệnh”, xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới, ứng phó với cạnh tranh Mỹ-Trung leo thang... Những mục tiêu trên chịu tác động từ những biến đổi của tình hình thế giới và khu vực, đặc biệt khi Mỹ đưa ra chiến lược “Án Độ - Thái Bình Dương” phiên bản mới có điều chỉnh so với phiên bản cũ⁽³⁵⁾, xung đột Nga và Ukraina chưa có dấu hiệu kết thúc trong thời gian ngắn.

Trong bối cảnh như vậy, một mặt, Trung Quốc tiếp tục nhấn mạnh đến quan hệ Trung - Nga “vững như bàn thạch”,⁽³⁶⁾ mặt khác, hạn chế những tác động tiêu cực của mối quan hệ này cũng như phản ứng của Mỹ và phương Tây. Trung Quốc vẫn nỗ lực, chủ động duy trì quan hệ Trung-Mỹ phát triển ổn định.⁽³⁷⁾ Đây là cặp quan hệ được ưu tiên hàng đầu trong quan hệ đối ngoại của Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trong buổi điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ đã nhấn mạnh đến việc hai bên cần thúc đẩy và triển khai các nhận thức chung của lãnh đạo hai bên trong buổi điện đàm trực tuyến ngày 6/3/2022. Tiếp đến, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương ĐCS Trung Quốc Dương Khiết Trì đã gặp nhau tại Roma ngày 14/3/2022.⁽³⁸⁾ Quan chức cấp cao của hai bên đã gặp nhau nhiều lần trong thời gian ngắn, đều có nhu cầu đối thoại, quản lý sự khác biệt giữa hai bên. Tuy nhiên, phía Trung Quốc cũng sẵn sàng chủ động đáp trả cứng rắn đối với những quan điểm chỉ trích Trung Quốc từ phía Mỹ.⁽³⁹⁾ Thêm vào đó, buổi trả lời họp báo của kì họp “lưỡng hội” cho thấy quan hệ Mỹ - Trung đã thâm nhập vào hầu hết các vấn đề và thách thức nổi cộm của Trung Quốc hiện nay.⁽⁴⁰⁾ Chiến lược của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tác động trực tiếp đến khả năng thực hiện các mục tiêu của Trung Quốc như giữ vai trò lãnh đạo trong các vấn đề quản trị toàn cầu thông qua ý tưởng “xây dựng cộng đồng chung vận mệnh nhân loại”, hạn chế tới mức thấp nhất những tác động tiêu cực của các hành động kiềm chế Trung Quốc của Mỹ. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đưa ra chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” phiên bản mới có thể khiến Trung Quốc có những điều chỉnh. Sự chủ động của Trung Quốc trong quan hệ Trung - Mỹ được phản ánh rõ nét trong trả lời phỏng vấn của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trong kì họp “lưỡng hội” năm 2022. Trung Quốc chủ động chỉ trích và công kích Mỹ ngay cả ở những câu hỏi không liên quan trực tiếp đến quan hệ Mỹ - Trung.⁽⁴¹⁾ Sự điều chỉnh của Trung Quốc có thể thấy rõ qua phát biểu của Vương Nghị tại buổi họp báo kể trên và phát biểu của Tập Cận Bình trong Hội nghị trực tuyến với lãnh đạo Đức, Pháp tổ chức ngày 9/3/2022.⁽⁴²⁾

Ngày 18/3/2022, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đối thoại lần thứ hai thông qua hình thức trực tuyến.⁽⁴³⁾ Trong cuộc trao đổi cấp cao này, cả hai bên đều kêu gọi tăng cường hợp tác, tuy nhiên không có thỏa thuận nào đạt được sau khi kết thúc hội đàm.⁽⁴⁴⁾ Mức độ chỉ trích nhau trong vấn đề thương mại có xu thế mềm hóa, tuy nhiên, không có nhiều tiến triển về vấn đề thương mại song phương. Trong phát biểu tại hội đàm này, lãnh đạo Trung Quốc không ngừng nhấn mạnh đến vị thế ngang hàng với Mỹ của Trung Quốc hiện nay; kêu gọi Mỹ có trách nhiệm đối với hòa bình thế giới và tuân thủ nhận thức chung đã đạt được giữa các nhà lãnh đạo hai bên. Đồng thời, Trung Quốc tiếp tục chỉ trích Mỹ can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc như

Đài Loan, Tân Cương, v.v...⁽⁴⁵⁾ Tuy nhiên, Trung Quốc lại né tránh đề cập đến vấn đề khủng hoảng quân sự Nga- Ukraine trong thông cáo báo chí sau cuộc hội đàm trực tuyến này.⁽⁴⁶⁾ Việc không đề cập chi tiết đến nội dung này cho thấy Trung Quốc không muốn bị kéo sâu vào cuộc khủng hoảng quân sự trên nhằm duy trì tính tự chủ của mình trong bối cảnh những chỉ trích và áp lực của Mỹ và phương Tây nhằm vào Trung Quốc không ngừng gia tăng.

Ở một số điểm nóng, Trung Quốc có thể điều chỉnh các biện pháp nhằm can dự sâu hơn và gia tăng ảnh hưởng của mình. Trung Quốc có thể tận dụng thời cơ để gia tăng sự kiểm soát của mình tại các khu vực xung quanh Trung Quốc như Đông Nam Á, Trung Á, nếu một số nhân tố bên trong và bên ngoài tạo điều kiện thuận lợi như các cường quốc tập trung sự chú ý và nguồn lực vào các điểm nóng khác trên thế giới; đồng thời có những điều chỉnh chính sách hoặc chiến lược. Tại khu vực Biển Đông, Trung Quốc có thể gia tăng các hoạt động quân sự, tăng cường kiểm soát và thực hiện các yêu sách phi lý tại khu vực này.

3.5. Về văn hóa - xã hội

Việc tổ chức Olympic mùa Đông năm 2022 có thể tăng cường quảng bá hình ảnh và thành tựu của Trung Quốc trong thời gian qua. Cụ thể, việc tổ chức Olympic mùa Đông năm 2022 có thể nhằm lôi kéo sự thừa nhận của cộng đồng quốc tế đối với vị thế và vai trò đi đầu của Trung Quốc, qua đó quảng bá hình ảnh và thành tựu của Trung Quốc trong thời gian qua, đồng thời, áp dụng mô hình thích ứng xã hội trong điều kiện dịch bệnh vẫn tiếp tục có những diễn biến khó lường. Thành công của việc tổ chức Olympic mùa Đông có thể được coi là cơ sở, tiền đề để Trung Quốc đánh giá lại chính sách phòng chống dịch bệnh “zero-covid”, nhằm nới lỏng các hoạt động đi lại, giao lưu trao đổi văn hóa và khôi phục kinh tế.

Trung Quốc hiện đang nỗ lực kiểm soát các vấn đề dân sinh nổi cộm, ví dụ như nạn bắt cóc trẻ em, ngược đãi trẻ em. Đây là một số vấn đề xã hội nổi cộm của Trung Quốc trong 2021⁽⁴⁷⁾. Trung Quốc tiếp tục nhấn mạnh việc đảm bảo đời sống của người dân vẫn được coi là một trong những phương hướng để thúc đẩy mục tiêu công bằng xã hội, một trong những điểm cấu thành của mục tiêu 100 năm lần thứ hai. Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy công cuộc “cùng giàu có”; tiến hành tái phân bổ các nguồn lực xã hội. Trong Báo cáo công tác Chính phủ năm 2022, Trung Quốc tiếp tục nhấn mạnh đến việc đảm bảo an ninh lương thực, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo; duy trì phúc lợi thông qua việc nâng cao sức sản xuất tổng hợp nông nghiệp, thúc đẩy sức bền vững của công cuộc phát triển chất lượng cao, của sự nghiệp đảo bảm công bằng xã hội.⁽⁴⁸⁾ Tuy nhiên, việc thúc đẩy công cuộc “cùng giàu có” khó được thực hiện khi vấn đề việc làm của người dân không

được giải quyết, tầng lớp thu nhập thấp, hoặc thu nhập trung bình thấp sẽ vẫn trải qua cuộc sống khó khăn và khoảng cách chênh lệch giàu nghèo vẫn tiếp tục lan rộng.⁽⁴⁹⁾

4. Lời kết

Trung Quốc đã đạt được nhiều mục tiêu đề ra trong năm 2021, duy trì ổn định kinh tế, chính trị, khẳng định vai trò, vị trí và đóng góp của ĐCS Trung Quốc qua 100 năm thành lập, đưa ra Nghị quyết lịch sử lần thứ ba tại Hội nghị Trung ương 6 lần thứ XIX ĐCS Trung Quốc. Về kinh tế, Trung Quốc đã thúc đẩy việc triển khai “Quy hoạch 5 năm lần thứ 14” nhằm tạo ra điểm tăng trưởng mới cho nền kinh tế Trung Quốc và giải quyết một số vấn đề trong quá trình quản trị xã hội. Trung Quốc đã thúc đẩy một loạt biện pháp nhằm đạt được mục tiêu đối ngoại như hạn chế tối đa những tác động tiêu cực của chính sách kiểm chế Trung Quốc đến từ Mỹ và các quốc gia đồng minh của Mỹ, đồng thời, tối đa hóa năng lực của Trung Quốc để duy trì và bảo vệ những lợi ích của mình; đảm bảo Trung Quốc có thể tiếp cận sâu hơn với thị trường, vốn, công nghệ của thế giới, gia tăng vai trò của mình trong các vấn đề toàn cầu.

Trong năm 2022, duy trì ổn định là mục tiêu ưu tiên được Đảng và Nhà nước Trung Quốc thúc đẩy. Chính sách “zero-covid” đối mặt với nhiều khó khăn, đồng thời những tác động của bối cảnh quốc tế mới càng làm gia tăng những khó khăn đối với mục tiêu tăng trưởng của Trung Quốc năm 2022. Xác định chủ trương, giải pháp cho mục tiêu 100 năm thứ hai; Bàn chấp hành Trung ương ĐCS Trung Quốc khóa mới,.. Trung Quốc ứng phó với cạnh tranh Mỹ-Trung và xung đột Nga-Ukraina... là những tiêu điểm tình hình Trung Quốc nửa cuối năm 2022.

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN

(1), (2), (5) 李克强, 2021, 政府工作报告——二〇二一年三月五日在第十三届全国人民代表大会第四次会议上, http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2021-03/13/nw.D110000renrmb_20210313_1-01.htm, truy cập ngày 13/03/2022.

(3) 中华人民共和国中央政府, 2022, 2021 中国经济怎么样? 一图速览, http://www.gov.cn/xinwen/2022-01/17/content_5668782.htm, truy cập ngày 14/02/2022.

(4) 国家统计局, 2022, 中华人民共和国 2021 年国民经济和社会发展统计公报, http://www.news.cn/fortune/2022-02/28/c_1128421941.htm, truy cập ngày 16/03/2022.

(6) 国关中心, 2022, 国关中心盛大办理座谈会 解析 2022 年中共全国两会, <https://iir.nccu.edu.tw/PageDocAll/Detail?fid=7092&id=15558>, truy cập ngày 14/03/2022.

(7) 中华民国中央政府, 2021, “动态清零”和“零感染”有何不同——国务院联防联控机制发布会针对疫情防控社会关注答疑解惑, http://www.gov.cn/xinwen/2021-12/12/content_5660202.htm, truy cập ngày 16/03/2022.

(8) Mcdonald, J., 2022, *China's COVID-19 Cases Double, Sparking Fears About Economic Fallout*, https://thediplomat.com/2022/03/chinas-covid-19-cases-double-sparking-fears-about-economic-fallout/?fbclid=IwAR2PnMyGD8H6G3X_ug77hpNaEv4MakVmMW11m9hjlaO081KuEWQ1QFrcsgk, truy cập ngày 15/03/2022.

(9) 中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议, <https://www.12371.cn/2021/11/16/ART11637053281483114.shtml>

(10) Shirk, S., Shambaugh, A. & Weiss, J. C., 2021, *China's domestic politics*. In: SCHELL, O., SHIRK, S. & MEDEIROS, E. eds. *CHINA'S NEW DIRECTION: Challenges and Opportunities for U.S. Policy*, New York, The Center on U.S.-China Relations.

(11) 中央纪委国家监委, 2021, 保持压倒性力量常在! 前三季度全国纪检监察机关监督检查审查调查成绩单解读, <http://www.ljwy.gov.cn/a/news/202110305074.html>, truy cập ngày 16/03/2022.

(12) 新华社, 2022, 最高人民检察院工作报告 (摘要), http://www.xinhuanet.com/2022-03/09/c_1128452620.htm, truy cập ngày 16/03/2022.

(13) 人民日报, 2021, 促进中俄关系向更高层次, <https://wap.peopleapp.com/article/6406636/92492>, truy cập ngày 03/01/2022.

(14) Medeiros, E.S., 2009, *China's international behavior: Activism, opportunism, and diversification*, Rand Corporation, Glaser, B. S. 2014, *China's Grand Strategy in Asia*, Center for Strategic and International Studies CSIS.

(15) James Griffiths, 2021, *Alaska dispute between US and Chinese officials an inauspicious start to a new era of relations*, <https://edition.cnn.com/2021/03/19/asia/us-china-alaska-blinken-intl-hnk/index.html>, truy cập ngày 01/03/2022.

(16) 新华社, 2021, 习近平同美国总统拜登举行视频会晤, http://www.news.cn/2021-11/16/owc_1128068890.htm, truy cập ngày 01/03/2022.

(17) 中华人民共和国外交部, 2021, 2021年1月12日外交部发言人赵立坚主持例行记者会, http://gn.china-embassy.org/fyrth/202101/t20210112_5882163.htm, truy cập ngày 01/01/2022.

(18) 新华网, 2021, 外交部: 希望美方停止限制中美科技交流合作的错误做法, http://www.xinhuanet.com/world/2019-10/24/c_1125148634.htm, truy cập ngày 27/02/2022.

(19) 中华人民共和国中央政府, 2021, 外交部: 希望美国正视自身民主缺陷, 停止对外输出所谓民主的错误行为, http://www.gov.cn/xinwen/2021-12/06/content_5657973.htm, truy cập ngày 27/02/2022.

(20) 人民日报, 2021, 中美共同利益远大于分歧. 人民日报, 2021年2月5日, 页1.

(21) Nguyễn Huy Quý, 2022, *Quan hệ Trung - Mỹ năm 2021*, Nghiên cứu Trung Quốc, số 2, tr. 37-48.

(22) 中华人民共和国中央政府, 2021, 习近平: 践行真正的多边主义, 推动构建人类命运共同体, http://www.gov.cn/xinwen/2021-10/30/content_5647912.htm, truy cập ngày 01/30/2022.

- (23) 习近平, 2021, 扎实推动共同富裕, http://www.qsttheory.cn/dukan/qs/2021-10/15/c_11279593_65.htm, truy cập ngày 30/01/2022.
- (24) 孙春晨, 2021, 第三次分配彰显道德之光, http://www.china.com.cn/opinion/theory/2021-10/25/content_77830092.htm, truy cập ngày 30/01/2022.
- (25) 观涛, 刘青峰, 2015, 中国思想史十讲, 北京, 法律出版社.
- (26) 人民日报, 2021, 中共中央政治局召开会议分析研究二〇二二年经济工作研究部署党风廉政建设和反腐败工作审议《中国共产党纪律检查委员会工作条例》中共中央总书记习近平主持会议, 2021年12月07日 01版.
- (27) 国关中心, 2022, tldd.
- (28), (29), (31) 李克强, 2022, tldd.
- (30) 人民日报, 2021, 明年经济工作要稳字当头、稳中求进, <http://www.qizhiwang.org.cn/BIG5/n1/2021/1215/c433027-32308965.html>, truy cập ngày 29/01/2022.
- (32) Shirk, S., Shambaugh, A. & Weiss, J. C, 2021, tldd.
- (33) Hai xác lập (两个确立), 刘光明, 2021, 深刻把握“两个确立”切实做到“两个维护”, http://www.qsttheory.cn/qshyjx/2021-11/25/c_1128098294.htm, truy cập ngày 03/03/2022.
- (34) 中国日报网, 2022, 五个必由之路: 新时代奋斗的重要经验, <http://www.chinanews.com.cn/gn/2022/03-17/9704472.shtml>, truy cập ngày 31/03/2022.
- (35) The White House, 2022, *Indo-Pacific strategy of the United States*. Washington, The White House.
- (36), (39) 人民日报, 2022, 王毅在十三届全国人大五次会议举行的视频记者会上——就中国外交政策和对外关系回答中外记者提问, 2022年03月08日 04版.
- (37) Yi, W, 2021, *China's Diplomacy in 2021: Embracing a Global Vision and Serving the Nation and its People*, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/wjbz_663308/2461_663310/202112/t20211220_10471930.html, truy cập ngày 28/02/2022.
- (38) Tiezzi, S, 2022, *Sullivan, Yang Talk Ukraine, Taiwan in 'Intense' China-US Meeting*, <https://thediplomat.com/2022/03/sullivan-yang-talk-ukraine-taiwan-in-intense-china-us-meeting/>, truy cập ngày 16/03/2022.
- (40) 国关中心, 2022, tldd.
- (41) 人民日报, 2022, tldd, 页. 4-6.
- (42) 中华人民共和国中央政府, 2021, tldd.
- (43), (45), (46) MOFA, 2022, tldd.
- (44) Steven Lee Myers and Li You, *Biden and Xi Pledge More Cooperation, but Offer No Breakthroughs*, <https://www.nytimes.com/live/2021/11/15/world/biden-xi-summit>
- (47), (49) 国关中心, 2022, tldd.
- (48) 人民日报, 2022, 习近平在看望参加政协会议的农业界社会福利和社会保障界委员时强调把提高农业综合生产能力放在更加突出的位置在推动社会保障事业高质量发展上持续用力, 2022年03月07日 01版.